

Số: /CT-UBND

Long An, ngày tháng 9 năm 2020

## CHỈ THỊ

### Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Trong năm học 2019 - 2020, dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, việc thực hiện nhiệm vụ năm học bị gián đoạn nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo đã tích cực khắc phục và phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đề ra. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả cao. Công tác xã hội hóa giáo dục thực hiện có hiệu quả, nhiều trường học ngoài công lập được xây dựng và đi vào hoạt động; nguồn quỹ khuyến học được vận động, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục ngày càng nhiều. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục an tâm, nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã chủ động và tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học 2020-2021, năm đầu tiên triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025. Thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo, **Chủ tịch UBND tỉnh** yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021; tiếp tục rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; lựa chọn và bố trí giáo viên có kinh nghiệm để dạy lớp 1 trong năm học 2020-2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện việc bảo đảm sách giáo khoa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6. Xây dựng kế hoạch lựa chọn

sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, lớp 6 và tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình.

3. Tiếp tục rà soát, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trong tỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với việc thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, nhằm tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; khắc phục tình trạng nhiều điểm trường lẻ, trường học có quy mô nhỏ, chất lượng giáo dục chưa cao để tập trung đầu tư nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, quan tâm đầu tư các công trình nước sạch, nhà vệ sinh trường học. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, Đề án xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

4. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên của từng cấp học theo Luật Giáo dục năm 2019; rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên nhằm bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

5. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh phổ thông; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên vào các môn học chính khóa; triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; đẩy mạnh dạy học trực tuyến; phát triển kho học liệu số toàn ngành. Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý học tập qua mạng để bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo phương thức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay tại nhà trường.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, lây lan; trong trường hợp phải ngừng hoạt động để chống dịch, ngành Giáo dục và Đào tạo cần chủ động phương án dạy học trên truyền hình và các hình thức trực tuyến khác khi cần thiết. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng cường hợp tác, giao lưu hội nhập quốc tế, các tỉnh, thành bạn trong giáo dục và đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

7. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng kế hoạch, phát động trong toàn ngành để hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào hoạt động về an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, triển khai kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành (thường xuyên và đột xuất) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế và theo lịch được công khai, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân nói chung và của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nói riêng theo đúng quy định.

9. Các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động của các cơ sở giáo dục, kể cả công lập và ngoài công lập, nhất là việc công khai tài chính theo quy định, công khai đối với các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn khi để xảy ra tình trạng lạm thu. Không để xảy ra việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

10. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm văn hóa-thể thao và học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu quả công tác xoá mù chữ.

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức triển khai thực hiện nội dung liên quan ở các cấp Hội trong tỉnh, tiếp tục hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này ở địa phương mình; đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ ngành

Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, điều hành của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo; vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập; đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội Cựu Giáo chức tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh Văn phòng;
- Phòng VHXXH+THKSTTHC;
- Lưu: VT, SGDDĐT, lvt.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Cần**